

Số: /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Công điện số 01/CD-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/5/2020)

Thực hiện Công điện số 01/CD-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện tính đến ngày 15/5/2020, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

1. Hoạt động tổ chức, chỉ đạo và điều hành:

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 ⁽¹⁾. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (*Ban chỉ đạo tỉnh, 15 huyện, thị xã, thành phố và 184 cấp xã*).

- UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch, cụ thể:

+ Triển khai thực hiện: Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị

¹ Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra; Công văn số 3588-CV/TU ngày 10/3/2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 30/3/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Kế hoạch hoạt động công tác y tế đáp ứng các tình huống phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch Kiểm tra công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2757/ KH-UBND ngày 31/3/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19.

số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

+ Chỉ đạo việc cho học sinh các cấp đi học trở lại, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định, tăng cường vệ sinh khử khuẩn trường lớp, hướng dẫn vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh...

2. Các hoạt động triển khai đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid- 19:

a) Về hoạt động y tế:

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai giám sát trọng điểm Covid-19.

Tiếp tục thực hiện lớp đào tạo về máy thở cho các bác sỹ và điều dưỡng của các cơ sở y tế trên địa bàn tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Tính đến ngày 15/5/2020, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19; phát hiện, cách ly, theo dõi 453 trường hợp, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tổng số	Hết cách ly	Còn cách ly
Tổng số:		453	446	7
1	Cách ly tập trung	83	79	4
2	Cách ly tại cơ sở y tế	86	86	0
3	Cách ly tại nhà, nơi cư trú	284	281	3

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát phòng chống dịch:

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã thành lập 03 đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch của các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột và một số cơ sở y tế (BVĐK Vùng Tây Nguyên, bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh). Đoàn kiểm tra của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra và chỉ đạo kịp thời công tác cách ly, phòng chống dịch tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

Đoàn kiểm tra của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh giải trí: karaoke, massage,...

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 03 đoàn kiểm tra tình hình dạy học sau

thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: M'Đrăk, Lắk, Cư Kuin.

Huyện Krông Búk: Kiểm tra 04/04 cơ sở danh nghiệp tại Cụm công nghiệp trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 các cơ sở thuộc sở, ngành phụ trách: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch...).

c) Về hoạt động thương mại, dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường lũy kế 4 tháng ước thực hiện 26.357,4 tỷ đồng, giảm 0,43% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 31,9% KH. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 04 tháng ước thực hiện 160 triệu USD đạt 24,6% KH và giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu lũy kế 4 tháng ước thực hiện 12,5 triệu USD, đạt 13,9% KH và giảm 63,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tiêu thụ nội địa: Nhìn chung, trong nửa đầu tháng 5/2020 sau đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 tình hình thị trường đã ổn định hơn, sức mua của người dân tăng nhẹ trở lại. Các trung tâm thương mại, siêu thị hoạt động ổn định hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Thời gian vừa qua giá xăng dầu điều chỉnh giảm mạnh và tăng nhẹ trở lại, dẫn đến tình trạng tích trữ xăng dầu, sau khi có khuyến cáo của cơ quan chức năng, không còn tình trạng việc người dân mua tích trữ đối với mặt hàng này.

Tình hình xuất, nhập khẩu: Từ đầu tháng 5 các doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận thị trường xuất khẩu mặt hàng cà phê nhân, hạt tiêu, sản phẩm ong tại Na Uy, Nam Phi và Jordan, nên kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng cà phê nhân, hạt tiêu, sản phẩm ong ổn định trở lại. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 của các nước, việc xuất khẩu hạn chế, các sản phẩm cà phê hòa tan, sản phẩm sắn, cao su và điều giảm so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất và phân bón.

d) Về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19:

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản gửi các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid -19; hướng dẫn thủ tục đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc; triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Kết nối số điện thoại tiếp nhận và giải đáp thông tin đối với chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Các địa phương đang tích cực triển khai rà soát, lập danh sách các đối

tượng được nhận hỗ trợ. Đến thời điểm ngày 15/5/2020 đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thành lập danh sách gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với 02 nhóm đối tượng: Người có công cách mạng và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó:

+ Đối với nhóm người có công cách mạng: Đã chi trả cho 05/15 đơn vị cấp huyện, số lượng: 2.717 người /9.721 người với tổng số tiền là 4.071,5 triệu đồng/14.568 triệu đồng. Số còn lại đang hoàn thiện thủ tục thực hiện chi trả theo Quyết định của UBND tỉnh.

+ Đối với nhóm bảo trợ xã hội: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 15/15 đơn vị cấp huyện, số lượng: 44.372 người với tổng số tiền là 68.187,5 triệu đồng. Hiện nay các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, một số huyện đã hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, một số đối tượng là người lao động, với số lượng: 132.632 người, số tiền đề nghị hỗ trợ: 138.958,8 triệu đồng.

đ) Về hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk tổ chức kiểm tra xác nhận cho 16 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn tối thiểu phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh để nhận hỗ trợ giảm tiền điện theo Công văn số 390/ĐLBMT-KD của Công ty Điện lực Đắk Lắk và tiếp tục thực hiện rà soát, xác nhận cơ sở lưu trú du lịch trong thời gian tới.

Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ du lịch góp phần khôi phục lại các hoạt động kinh doanh du lịch sau dịch Covid-19: Tổ chức Lớp cập nhật kiến thức và kỹ năng hoạt náo cho hướng dẫn viên du lịch (3 ngày) với 34 học viên.

Triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 3887/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

e) Hoạt động thông tin, truyền thông:

Đăng tải các văn bản của Trung ương cũng như của địa phương về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ: <https://daklak.gov.vn/covid-19> góp phần kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh.

Chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk bảo đảm nhân lực để quản lý vận hành, duy trì, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 đưa thông tin lên trang web tại địa chỉ

<http://ncov.daklak.gov.vn>.

Rà soát, đề nghị Viễn thông Đắk Lắk, Chi nhánh Viettel Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến các trường Phổ thông, Đại học trên địa bàn tỉnh; miễn phí cước Data di động cho học sinh, giáo viên và phụ huynh khi sử dụng các giải pháp đào tạo trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội:

Nhìn chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tình hình xã hội duy trì ổn định, hoạt động kinh tế bảo đảm đời sống của người dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện tích cực, cách ly kịp thời các trường hợp đến từ vùng dịch. Kịp thời chỉ đạo, triển khai các giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động tuyên truyền được tăng cường, nhất là tuyên truyền cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước (lũy kế đến 15/5/2020) giảm 0,73% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất – nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ giảm mạnh, đặc biệt là doanh thu ngành du lịch do số lượng khách du lịch ngoài tỉnh, khách nước ngoài đến tỉnh giảm, các hoạt động tham quan du lịch, hoạt động lễ hội, thể thao bị tạm dừng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 15/5/2020 đạt thấp (giải ngân vốn năm 2019 kéo dài đạt 12%; KH năm 2020 đạt 14%) do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, do một số dự án chưa được giao vốn hoặc giao vốn muộn, các chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác giải ngân...

(chi tiết tại phụ lục gửi kèm)

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI; THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ HỖ TRỢ SẢN XUẤT, KINH DOANH; GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành:

Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo của Ban chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nghiên túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số: 16/CT-TTg, 19/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ cho người dân trên địa bàn

tính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tổ chức vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện Chương trình: “Toàn dân ủng hộ, phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thực hiện công tác phòng chống dịch tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án/kế hoạch cách ly khu dân cư theo quy mô cấp thôn/buôn, cấp xã/phường/thị trấn và cấp huyện/thị xã/thành phố.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với lĩnh vực y tế:

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn y tế trong phòng chống dịch. Tăng cường công tác truyền thông trong phòng chống dịch để người dân không hoang mang, hiểu lầm về dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục duy trì hoạt động tại Khu cách ly tập trung để đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương.

Duy trì hoạt động kiểm soát nhiệt độ tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Tăng cường thực hiện kê khai sức khỏe toàn dân đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

3. Đối với thu – chi ngân sách nhà nước:

Điều hành dự toán chi NSNN tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi. Không bố trí dự toán và phê duyệt chủ trương đối với các chương trình, dự án chưa được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách. Đảm bảo nguồn để chi trả lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo quy định của Trung ương và HĐND tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thu ngân sách nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Phối hợp các cấp, các ngành tăng cường giải ngân nguồn vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu để tạo nguồn lực

cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh thu biện pháp tài chính, nhất là thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất; thu nợ tiền đất; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tăng cường các khoản thu xử phạt, kịp thời bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp các số liệu liên quan đến việc xây dựng định mức chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025.

4. Đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19:

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân về phòng, chống dịch bệnh và các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành ngay việc rà soát xác định, lập và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ theo nguyên tắc đối tượng nào đủ tiêu chí, điều kiện xác định thực hiện ngay đối tượng đó; địa bàn, đơn vị nào đảm bảo thủ tục, hồ sơ, tiến hành phê duyệt và hỗ trợ địa bàn, đơn vị đó.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị niêm yết công khai toàn bộ danh sách các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tại các thôn, buôn, xã, phường và cơ quan, đơn vị nơi đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khôi phục lại các hoạt động kinh doanh sau dịch Covid-19:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3887/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, truyền thông, phát triển sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19; hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khảo sát, tuyên truyền quảng bá du lịch tại các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới,...

Thường xuyên nắm bắt thông tin, lịch sử của khách du lịch nội địa và quốc tế từ các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

6. Về thông tin, tuyên truyền:

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn bố trí thời lượng để

truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

- Xây dựng các chương trình và nội dung truyền thông đa dạng, phong phú, phủ rộng tới các đối tượng người dân, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng nguy cơ xảy ra dịch bệnh – nhất là tuyên truyền trên sóng phát thanh từ cấp huyện đến cấp xã.

- Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

III. CHỈ ĐẠO HOÀN THÀNH NHANH CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ; KỊP THỜI HỖ TRỢ, THÁO GỖ KHÓ KHĂN THỨC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH, ĐẢM BẢO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, GÓP PHẦN GIỮ VỮNG TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI. TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN, ĐẶC BIỆT LÀ ĐẦU TƯ CÔNG.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019:

Tổng vốn XDCB thuộc NSNN năm 2019 đã giao kế hoạch là 4.493,865 tỷ đồng, trong đó giao thực hiện dự án là 3.597,065 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/01/2020 đã giải ngân được 2.777,186/3.567,065 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch.

Số vốn thuộc kế hoạch năm 2019 còn lại chưa giải ngân là 789,879 tỷ đồng, đã được chuyển nguồn sang năm 2020 để thực hiện là 691,017 tỷ đồng (số vốn còn lại không chuyển nguồn là các dự án ODA là 98,861 tỷ đồng do không xác định nhận nợ). Tính đến ngày 19/5/2020, giải ngân được 82,253/691,017 tỷ đồng, đạt 12% số vốn kéo dài sang năm 2020.

b) Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 5.371,398 tỷ đồng, trong đó: Phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý là 3.485,988 tỷ đồng. Đến ngày 19/5/2020 đã giải ngân được 485,992 tỷ đồng/3.485,988 tỷ đồng, đạt 14% KH.

c) Về Xúc tiến, thu hút đầu tư:

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 909,332 tỷ đồng; bên cạnh đó, đã chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án ⁽²⁾.

² Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 02 dự án: Văn phòng làm việc kết hợp cơ sở thu mua, buôn bán sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch tại xã Ea Týh, huyện Ea Kar của Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng; Cửa

2. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội:

a) Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Tính đến ngày 15/5/2020, trên địa bàn tỉnh có 68 doanh nghiệp, 520 hộ kinh doanh, 4 hợp tác xã giải thể; có 279 doanh nghiệp, 1.876 hộ kinh doanh, 16 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. Dưới tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, có 335 doanh nghiệp bị thiệt hại từ 70% doanh thu trở lên; có 264 doanh nghiệp bị thiệt hại từ 30-70% doanh thu; có 263 doanh nghiệp bị thiệt hại dưới 30% doanh thu. Tổng doanh thu bị thiệt hại ước khoảng 941,5 tỷ đồng.

b) Tình hình hoạt động của hợp tác xã:

Lũy kế đến 15/5/2020, toàn tỉnh có 19 HTX thành lập mới; có 427 HTX đang hoạt động, 117 HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức, chờ giải thể.

Hầu hết các sản phẩm của Hợp tác xã hiện nay chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh, trong nước. Số lượng sản phẩm được xuất khẩu ra thế giới còn hạn chế, chủ yếu là sản phẩm cà phê, số lượng cà phê xuất khẩu ít và theo hợp đồng đã ký kết từ trước, do đó không ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới, tăng sản lượng xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các mặt hàng khác như: Macca, ca cao,... cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ tại thị trường nội địa, do phụ thuộc vào khách du lịch (dịch bệnh đã giảm rất lớn lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng) nên đã bị ảnh hưởng rất lớn đến doanh số tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, cũng như HTX.

c) Các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn:

- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Cục Thuế tỉnh chủ động nắm bắt khó khăn do tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; triển khai việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 lập hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý cho người nộp thuế theo quy định.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm TTHC, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chủ động nắm bắt, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan...

+ Thông tin thường xuyên, kịp thời tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là tình hình thị trường Trung Quốc và các nước Châu Âu đến doanh nghiệp, HTX được biết, tiếp cận thông tin nhanh nhất; chủ động hướng dẫn, khuyến nghị các mặt hàng nào cần xuất khẩu, nước nào cần xuất khẩu mặt hàng gì để doanh nghiệp có định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong tình hình dịch bệnh hiện nay (đặc biệt là thị trường mới).

IV. ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TỔNG HỢP VÀ CHIA SẼ THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

1. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh với nội dung phong phú và đa dạng: Cập nhật kịp thời, thông tin chính xác về tình hình dịch tại địa phương; tuyên truyền về các khuyến cáo phòng chống dịch của ngành y tế đến cộng đồng; kịp thời xử lý các thông tin không chính xác trên mạng xã hội.

2. Truyền thông bằng nhiều hình thức (Đài phát thanh, truyền hình, báo, loa phát thanh, xe truyền thông di động, truyền thông trực tiếp, ...); Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh triển khai truyền thông với 03 thứ tiếng: Kinh, M'ông, Ê đê về công tác phòng chống Covid-19.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa bàn tỉnh (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ...) tăng cường các hoạt động truyền thông chung tay phòng chống dịch bệnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CD-KHHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến ngày 15/5/2020; UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp và có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU; UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ph 6b).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị